

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๓
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.)

นโยบายรัฐบาล/มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	แผนงาน/โครงการ/มาตรการ (ชื่อแผนงาน/โครงการ/มาตรการ/วงเงินดำเนินการ)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินการ (ระบุรายละเอียดกระบวนการ/ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการก่อนเริ่มต้นดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/มาตรการ)	สถานการณ์ดำเนินงาน (ระบุวันที่เริ่มดำเนินการ ความก้าวหน้าการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค)	ผลการดำเนินงาน (ผลผลิตที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ)	ผลการเบิกจ่าย
<p>๔. นโยบายเศรษฐกิจ ๔.๒ นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ๔.๒.๒ ภาคอุตสาหกรรม ๔.๒.๒.๑ สร้างความแข็งแกร่งและความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกให้กับอุตสาหกรรมไทย ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อลดต้นทุน และเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้า โดยร่วมมือกับภาคเอกชน สถาบันวิจัย และสถาบันการศึกษาในการพัฒนาความสามารถของผู้ประกอบการ พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรพัฒนาการออกแบบสินค้าและผลิตภัณฑ์ ลดต้นทุนโลจิสติกส์และเพิ่มความร่วมมือในภูมิภาคในการผลิตสินค้าเชิงลึกโซ่ผ่านการเจรจาระหว่างประเทศ</p>	<p>๑. โครงการสนับสนุนการขยายกำลังการผลิต</p>	<p>ธสน.</p>	<p>เป็นสินเชื่อระยะกลางและระยะยาวเพื่อให้ผู้ส่งออกนำเงินไปใช้ในการขยายกำลังการผลิตของกิจการ เช่น การลงทุนขยายโรงงาน การซื้อเครื่องจักรเพิ่มเติม และการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรอื่นๆ รวมทั้งการสร้างโรงงานใหม่ภายในประเทศ ทั้งนี้ต้องเป็นกิจการที่ผลิตสินค้าเพื่อส่งออกเป็นส่วนใหญ่ หรือเป็นกิจการที่มีรายได้เป็นเงินตราต่างประเทศ หรือเป็นกิจการที่ผลิตสินค้าทดแทน การนำเข้า ซึ่งเป็นกิจการที่ดำเนินการอยู่แล้วหรือเป็นกิจการที่จัดตั้งขึ้นใหม่</p>		<p>ณ สิ้นเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ ธสน. ได้จัดสรรวงเงินสินเชื่อเพื่อขยายกำลังการผลิตให้แก่ผู้ส่งออกเป็นจำนวน ๑๘,๕๔๖ ล้านบาท โดยเป็นวงเงินที่อนุมัติและเซ็นสัญญาแล้วในช่วงเดือนมกราคม-ตุลาคม ๒๕๕๓ จำนวน ๓,๘๗๓ ล้านบาท</p>	<p>ธสน. ใช้เงินงบประมาณของธสน. ในการดำเนินการ</p>

นโยบายรัฐบาล/มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	แผนงาน/โครงการ/มาตรการ (ชื่อ แผนงาน/โครงการ/มาตรการ/วงเงิน ดำเนินการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินการ (ระบุรายละเอียดกระบวนการ/ขั้นตอน ที่ต้องดำเนินการก่อนเริ่มต้นดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/ มาตรการ)	สถานการณ์ดำเนินงาน (ระบุวันที่เริ่มดำเนินการ ความก้าวหน้าการ ดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค)	ผลการดำเนินงาน (ผลผลิตที่เกิดขึ้น เติบโต ปริมาณ และเชิงคุณภาพ)	ผลการเบิกจ่าย
	<p>๒. โครงการสนับสนุนและส่งเสริมด้าน โล จิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน</p> <p>๓. โครงการสนับสนุนและส่งเสริมด้าน พลังงานและพลังงานทดแทน</p>	<p>ธสน.</p> <p>ธสน.</p>	<p>เป็นสินเชื่อหมุนเวียน สินเชื่อระยะกลางและระยะยาวเพื่อ สนับสนุนด้านโลจิสติกส์ อาทิ การขนส่งทางน้ำ การขนส่ง ทาง รถไฟ การขนส่งทางบก ศูนย์กระจายสินค้าและโครงการด้าน โครงสร้างพื้นฐานที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันและ การส่งออกของประเทศไทย รวมถึงการสนับสนุนผู้ประกอบการที่ ลงทุนหรือได้รับการประมูลจากโครงการภาครัฐ</p> <p>ธสน. จะขยายบทบาทในการเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนา โดย สนับสนุนและส่งเสริมโครงการลงทุนภายในประเทศ ที่มีผลต่อการ พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาพลังงานและ พลังงานทดแทน อาทิ โรงผลิตไฟฟ้าอิสระ โรงงานผลิต ไบโอดีเซล และเอทานอล</p>		<p>ในช่วงเดือนมกราคม-ตุลาคม ๒๕๕๓ ธสน. อนุมัติวงเงินสินเชื่อเพื่อสนับสนุนด้าน โล จิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน โดยเป็นจำนวน ที่ทำนิติกรรมและสัญญาแล้ว ๑๗ ราย วงเงิน รวม ๒,๘๗๖ ล้านบาท และอยู่ระหว่างการ จัดทำนิติกรรมและสัญญา จำนวน ๘ ราย วงเงิน ๔,๑๔๑ ล้านบาท</p> <p>ในช่วงเดือนมกราคม-ตุลาคม ๒๕๕๓ ธสน. อนุมัติวงเงินสินเชื่อเพื่อสนับสนุนบริการทาง การเงินด้านพลังงานและพลังงานทดแทน โดยเป็นจำนวนที่ทำนิติกรรมและสัญญาแล้ว ๖ ราย วงเงิน ๑,๕๕๔ ล้านบาท และอยู่ ระหว่างการจัดทำนิติกรรมและสัญญา จำนวน ๘ ราย วงเงิน ๖,๓๗๙ ล้านบาท</p>	<p>ธสน. ใช้เงินงบประมาณ ของ ธสน. ในการ ดำเนินการ</p> <p>ธสน. ใช้เงินงบประมาณ ของ ธสน. ในการ ดำเนินการ</p>

นโยบายรัฐบาล/มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	แผนงาน/โครงการ/มาตรการ (ชื่อแผนงาน/โครงการ/มาตรการ/วงเงินดำเนินการ)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินการ (ระบุรายละเอียดกระบวนการ/ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการก่อนเริ่มต้นดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/มาตรการ)	สถานการณ์ดำเนินงาน (ระบุวันที่เริ่มดำเนินการ ความก้าวหน้าการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค)	ผลการดำเนินงาน (ผลผลิตที่เกิดขึ้น เติบโต ปริมาณ และเชิงคุณภาพ)	ผลการเบิกจ่าย
<p>๔. นโยบายเศรษฐกิจ ๔.๒ นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ๔.๒.๒ ภาคอุตสาหกรรม ๔.๒.๒.๕ สร้างความเข้มแข็งให้แก่อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม โดยรัฐอำนวยความสะดวกในการจัดตั้งเครือข่ายรวมกลุ่ม และปรับปรุงมาตรฐานการปล่อยสินเชื่อ ขยายขอบเขตการดำเนินการให้สินเชื่อ และประกันสินเชื่อ โดยใช้เครือข่ายธนาคารและสถาบันการเงินของรัฐ เพื่อให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนดังกล่าวได้</p>	<p>๔. บริการสินเชื่อแก่ผู้ส่งออกขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)</p> <p>๕. โครงการให้สินเชื่อโดยมีการค้ำประกันจากบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)</p>	<p>ธสน.</p> <p>ธสน.</p>	<p>ให้บริการสินเชื่อแก่ผู้ส่งออกขนาดกลางและขนาดย่อม ทั้งในรูปแบบสินเชื่อระยะสั้นเพื่อเตรียมการส่งออกและสินเชื่อระยะยาวเพื่อขยายกำลังการผลิต หรือประสิทธิภาพการผลิตของกิจการ ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ สนับสนุนการเติบโต และสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ผู้ส่งออกขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)</p> <p>เป็นการค้ำประกันลูกหนี้ SMEs ที่อาจเป็น NPLs ใน Portfolio ที่เข้าร่วมโครงการกับ บสย. ตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ โดยสถาบันการเงินสามารถคัดเลือกลูกหนี้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามเกณฑ์ของ บสย. เข้า Portfolio รวมทั้งสามารถเลือกเข้าร่วมโครงการเฉพาะบางส่วนของวงเงินได้ ทั้งนี้ บสย. จะออกหนังสือค้ำประกันให้แก่สถาบันการเงินเป็นรายฉบับตาม ลูกหนี้/ตามวงเงินที่ค้ำประกัน</p>	<p>- วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒ ธสน. ลงนามในบันทึกความร่วมมือกับ บสย.</p> <p>- เปิดให้บริการในเดือนกันยายน ๒๕๕๒</p>	<p>ณ สิ้นเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ ธสน. ได้อนุมัติวงเงินให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs เป็นวงเงินรวม ๓๑,๔๕๗ ล้านบาท โดย ธสน. ได้อนุมัติวงเงินสินเชื่อในช่วงเดือนมกราคม-ตุลาคม ๒๕๕๓ ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs จำนวน ๔,๘๓๗ ล้านบาท</p> <p>สิ้นสุดโครงการแล้วเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๓ เนื่องจาก บสย. แจ้งว่าวงเงินค้ำประกันเต็ม โดย ลูกค้า ธสน. ที่ได้รับการอนุมัติการค้ำประกันสินเชื่อฯ จาก บสย. มีจำนวนทั้งสิ้น ๓๕ ราย วงเงินรวม ๓๓๕ ล้านบาท ทั้งนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติโครงการค้ำประกันสินเชื่อแบบ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๓ ซึ่งธสน. ได้เข้าร่วมในโครงการดังกล่าว โดยมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ลูกค้า ธสน. ที่ได้รับการอนุมัติการค้ำประกันสินเชื่อฯ ระยะที่ ๒ จากบสย. มีจำนวน ๔ ราย วงเงินรวม ๒๔.๓ ล้านบาท</p>	<p>ธสน. ใช้เงินงบประมาณของ ธสน. ในการดำเนินการ</p> <p>ธสน. ใช้เงินงบประมาณของ ธสน. ในการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า ทั้งนี้หากเกิด NPLs ใน Portfolio ที่เข้าร่วมโครงการกับ บสย. บสย. จะชดเชยให้ตามสัดส่วนที่กำหนดไว้</p>

นโยบายรัฐบาล/มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	แผนงาน/โครงการ/มาตรการ (ชื่อ แผนงาน/โครงการ/มาตรการ/วงเงิน ดำเนินการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินการ (ระบุรายละเอียดกระบวนการ/ ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการก่อนเริ่มต้นดำเนินการตาม แผนงาน/โครงการ/มาตรการ)	สถานการณ์ ดำเนินงาน (ระบุวันที่ เริ่มดำเนินการ ความก้าวหน้าการ ดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค)	ผลการดำเนินงาน (ผลผลิต ที่ เกิดขึ้น เชิงปริมาณ และ เชิง คุณภาพ)	ผลการเบิกจ่าย
<p>๔. นโยบายเศรษฐกิจ ๔.๒ นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ๔.๒.๔ การตลาด การค้า และการลงทุน ๔.๒.๔.๒ ขยายตลาดสินค้าและบริการ ส่งออกของไทย โดยกำหนดกลยุทธ์ด้าน การตลาดร่วมกับภาคเอกชนเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งใน ตลาดที่มีอยู่แล้วและขยายฐานการตลาด ไปสู่ประเทศใหม่ ๆ เช่น ยุโรปตะวันออก ตะวันออกกลาง และเอเชีย เป็นต้น รวมทั้ง พัฒนาระบบการกระจายสินค้าให้รวดเร็ว โดยใช้ความได้เปรียบ ในเชิงแหล่งที่ตั้งทาง ภูมิศาสตร์และศักยภาพการขนส่งของไทย</p>	<p>๖. โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อ เตรียมการส่งออก</p>	<p>ธสน.</p>	<p>เพื่อสนับสนุนให้ผู้ส่งออกมีเงินทุนหมุนเวียนก่อนและ/หรือ หลังการส่งออก รวมทั้งเพื่อนำไปใช้ในการสั่งซื้อวัตถุดิบหรือ สินค้าจากต่างประเทศ ในรูปการทำ Trust Receipt (T/R) สำหรับนำไปใช้ในการผลิตสินค้าส่งออก ธสน. ได้นำเสนอ บริการทางการเงินโดยการให้สินเชื่อประเภทเงินทุนหมุนเวียน ระยะเวลาไม่เกิน ๑๘๐ วัน แก่ผู้ส่งออกเป็นสกุลเงินตรา ต่างประเทศ นอกเหนือจากสกุลเงินบาท เช่น เหรียญสหรัฐฯ หรือ เยน ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงด้านการผันผวนของอัตรา แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากผู้ส่งออกสามารถ นำรายได้จากการส่งออกที่ได้รับเป็นสกุลเหรียญสหรัฐฯ หรือ เยน มาชำระหนี้เงินกู้ได้ทันทีโดยไม่ต้องแปลงสกุลเงินให้เป็น เงินบาทก่อน</p>		<p>ณ สิ้นเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ ธสน. ได้จัดสรรวงเงินสินเชื่อ เพื่อเตรียมการส่งออกให้แก่ผู้ ส่งออกเป็นจำนวน ๗๒,๘๓๒ ล้านบาท โดยเป็นวงเงินที่อนุมัติ และเซ็นสัญญาแล้วในช่วงเดือน มกราคม-ตุลาคม ๒๕๕๓ จำนวน ๗,๔๘๔ ล้านบาท สำหรับปริมาณ ธุรกิจของสินเชื่อเพื่อเตรียมการ ส่งออกในช่วงเดือนมกราคม- ตุลาคม ๒๕๕๓ มีมูลค่ารวม ทั้งสิ้น ๙๑,๙๕๐ ล้านบาท</p>	<p>ธสน. ใช้เงิน งบประมาณของ ธสน. ในการดำเนินการ</p>

นโยบาย รัฐบาล/มติ กรม. ที่ เกี่ยวข้อง	แผนงาน/โครงการ/มาตรการ (ชื่อแผนงาน/โครงการ/ มาตรการ/วงเงินดำเนินการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินการ (ระบุรายละเอียด กระบวนการ/ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการก่อน เริ่มต้นดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/ มาตรการ)	สถานการณ์ดำเนินงาน (ระบุวันที่เริ่มดำเนินการ ความก้าวหน้าการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค)	ผลการดำเนินงาน (ผลผลิตที่เกิดขึ้น เชิง ปริมาณ และเชิงคุณภาพ)	ผลการเบิกจ่าย
	๗. โครงการสนับสนุนสินเชื่อแก่ ผู้ซื้อในต่างประเทศ (Buyer's Credit)	ธสน.	เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริม การส่งออกสินค้าและบริการของผู้ส่งออกไทย ให้ มีความสามารถแข่งขันกับคู่แข่งจากประเทศอื่นได้ โดยการให้สินเชื่อสำหรับผู้ซื้อสินค้าและบริการ จากประเทศไทยหรือธนาคารของผู้ซื้อดังกล่าว ผ่านบริการสนับสนุนของ ธสน. ซึ่งจะเป็นการเพิ่ม กำลังซื้อให้แก่ผู้ซื้อในต่างประเทศ โดยเสนออัตรา ดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าการกู้เงินจากธนาคารท้องถิ่น หรือนำเสนอเงินกู้ หรือวิธีการลดความเสี่ยงเพื่อ เพิ่มความเชื่อมั่นเสนอให้แก่ธนาคารท้องถิ่นใน การให้สินเชื่อแก่ผู้ซื้อ	<p>- ธสน. ได้ให้บริการให้กู้เงินแก่ผู้ซื้อในประเทศโดยตรง (Buyer's Credit) อยู่แล้ว อย่างไรก็ตามในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลกระทบต่อการค้าให้สินเชื่อของธนาคารต่างประเทศแก่ผู้ซื้อในประเทศนั้นๆ ธสน. จึงได้พัฒนาบริการให้สินเชื่อแก่ผู้ซื้อในต่างประเทศผ่านธนาคารของผู้ซื้อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มอำนาจการซื้อให้แก่ผู้ซื้อสินค้าไทย</p> <p>- เปิดตัวบริการเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๒</p> <p>- ทำการประชาสัมพันธ์บริการโดย</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ประชาสัมพันธ์บริการผ่านผู้ส่งออกในประเทศเป้าหมายที่มีการอนุมัติวงเงินและลงนามสัญญาแล้ว ■ บรรยายให้กับสมาชิกสมาคมที่เกี่ยวกับการค้าและ การส่งออก ๓ ครั้ง ■ ประชาสัมพันธ์ในงาน EXIM Credit Fast Track เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๒ ■ ส่งจดหมายประชาสัมพันธ์วงเงินไปยังผู้ส่งออกไทย ที่ส่งออกไปรัสเซียอย่างต่อเนื่อง ■ แนะนำบริการ Buyer's Bank Credit ให้แก่เจ้าหน้าที่การตลาดของ ธสน. ■ จัดทำสรุปข้อมูลบริการ Buyer's Bank Credit ให้แก่กรมส่งเสริมการส่งออก เพื่อให้ช่วยประชาสัมพันธ์บริการ ■ ประชาสัมพันธ์บริการ Buyer's Bank Credit ให้แก่ ผู้ส่งออกไปสหพันธรัฐรัสเซียแล้ว ๓๘ ราย 	<p>ณ สิ้นเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ ธสน. ได้อนุมัติวงเงินสินเชื่อภายใต้โครงการ Buyer's Credit ให้แก่ธนาคารในอินโดนีเซีย รัสเซีย และ ศรีลังกา ๕ ธนาคาร จำนวน ๑๐๗ ล้านดอลลาร์สหรัฐ เทียบเท่า ๓,๕๓๑ ล้านบาท* ประกอบด้วย</p> <p><u>อินโดนีเซีย</u></p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) Indonesia Eximbank วงเงิน ๒๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ <p><u>รัสเซีย</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) JSC VTB Bank วงเงิน ๖๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ 2) JSCB Lanta-Bank วงเงิน ๒ ล้านดอลลาร์สหรัฐ 3) OJSC Promsvyazbank วงเงิน ๑๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐ <p><u>ศรีลังกา</u></p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) People's Bank วงเงิน ๑๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ <p>-นอกจากนี้ ธสน. ได้ลงนามใน Cooperation Agreement กับ Vnesheconombank เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทั้งด้านการให้สินเชื่อ การแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ระหว่างกัน</p>	ธสน. ใช้เงิน งบประมาณของ ธสน. ในการดำเนินการ

นโยบาย รัฐบาล/มติ กรม. ที่ เกี่ยวข้อง	แผนงาน/โครงการ/ มาตรการ (ชื่อแผนงาน/ โครงการ/มาตรการ/วงเงิน ดำเนินการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินการ (ระบุรายละเอียดกระบวนการ/ ขั้นตอนที่ ต้องดำเนินการก่อนเริ่มต้นดำเนินการตาม แผนงาน/โครงการ/ มาตรการ)	สถานการณ์ดำเนินงาน (ระบุวันที่เริ่ม ดำเนินการ ความก้าวหน้าการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค)	ผลการดำเนินงาน (ผลผลิตที่เกิดขึ้น เชิงปริมาณ และ เชิงคุณภาพ)	ผลการ เบิกจ่าย
	๘. บริการประกันการส่งออก ระยะสั้น	ธสน.	๑) บริการประกันการส่งออกระยะสั้นของ ธสน. ที่ให้ตรงแก่ผู้ส่งออก มี วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ส่งออกในการค้าขายระหว่าง ประเทศช่วยป้องกันความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระเงิน ค่าสินค้าผู้ ส่งออกที่ขายสินค้าโดยให้ระยะเวลาการชำระเงินกับผู้ซื้อ ไม่เกิน ๑๘๐ วัน ภายใต้เงื่อนไขการชำระเงินแบบ Letter of Credit (L/C), Documents Against Payment (D/P), Documents Against Acceptance (D/A) และหรือ Open Account (O/A) สามารถขอรับบริการ นี้จาก ธสน. ทั้งนี้ หากผู้ส่งออกส่งสินค้าไปยังผู้ซื้อแล้วไม่ได้รับชำระเงินค่า สินค้าจากผู้ซื้อหรือธนาคารผู้ซื้อ ไม่ว่าจะเกิดจากความเสี่ยงด้านการค้า หรือความเสี่ยงด้านการเมือง ธสน. จะชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นตาม ลักษณะของความเสี่ยงและประเภทของบริการโดยมีอัตราการชดเชย สูงสุดถึงร้อยละ ๙๐ ของมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น	- ทบทวนกลุ่มประเทศเป้าหมายใหม่ เพื่อให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดโลกใน ปัจจุบัน - วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของ Rosselkhoz Bank เพื่อเสนอบริการ Re-lending สำหรับ โครงการฟาร์มสุกรของบริษัท CPF Agro - พิจารณานำเสนอวงเงิน Buyer's Bank Credit ให้แก่ Garanti Bank ในประเทศตุรกี และ Premier Bank ใน บังกลาเทศ - ร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆ อาทิ <ul style="list-style-type: none"> ■ ลงนามในบันทึกความร่วมมือเพื่อช่วย เสริมสภาพคล่องและคุ้มครองความ เสี่ยงทางการค้าระหว่างประเทศ ให้แก่สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและ เครื่องประดับ ■ ลงนามในบันทึกความร่วมมือที่จะ ช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินและ การรับประกันการส่งออกให้แก่ ภาคเอกชน ๒๓ สมาคม 	- นอกจากนี้ ธสน. ได้อนุมัติวงเงินสินเชื่อและอยู่ระหว่างการ เจรจาเงื่อนไขของวงเงินภายใต้โครงการ Buyer's Credit ให้แก่ ธนาคารในประเทศมัลดีฟส์และแทนซาเนีย ๒ ธนาคาร รวม วงเงินจำนวน ๔.๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐ เทียบเท่า ๑๔๘.๕ ล้านบาท* และอยู่ระหว่างร่างสัญญาวงเงินกับธนาคารใน ประเทศรัสเซีย วงเงิน ๑๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า ๓๓๐ ล้านบาท* ประกอบด้วย มัลดีฟส์ <ol style="list-style-type: none"> 1) Bank of Maldives Plc วงเงิน ๐.๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐ แทนซาเนีย ๑) National Bank of Commerce Limited วงเงิน ๔ ดอลลาร์สหรัฐ รัสเซีย 1) OJSC Bank URALSIB วงเงิน ๑๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ 	

หมายเหตุ: * อัตราแลกเปลี่ยนที่ ๓๓ บาท ต่อดอลลาร์สหรัฐ

นโยบาย รัฐบาล/มติ กรม. ที่ เกี่ยวข้อง	แผนงาน/โครงการ/มาตรการ (ชื่อแผนงาน/โครงการ/ มาตรการ/ วงเงิน ดำเนินการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินการ (ระบุรายละเอียดกระบวนการ/ ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการก่อนเริ่มต้นดำเนินการตาม แผนงาน/โครงการ/มาตรการ)	สถานการณ์ดำเนินงาน (ระบุวันที่เริ่มดำเนินการ ความก้าวหน้าการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค)	ผลการดำเนินงาน (ผลผลิตที่ เกิดขึ้น เชิงปริมาณ และ เชิงคุณภาพ)	ผลการ เบิกจ่าย
			<p>๒) โครงการ “เอ็กซ์ิม พอร์ เอสเอ็มอี” (EXIM ๔ SMEs) เพื่อสนับสนุน ผู้ส่งออก SMEs ที่มีมูลค่าการส่งออกไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาทต่อปี และช่วยให้ผู้ส่งออก SMEs ไทย มีความมั่นใจในการเริ่มต้นหรือขยายธุรกิจส่งออกไปยังตลาดการค้าเดิมหรือตลาดใหม่เพิ่มมากขึ้น แม้ว่าวิกฤตการเงินโลกจะส่งผลให้ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้าจากผู้ซื้อในต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้น โดย ธสน. จะช่วยกลั่นกรองข้อมูลผู้ซื้อและประเมินความสามารถในการชำระเงินของผู้ซื้อ รวมทั้งช่วยให้ผู้ส่งออกสามารถเสนอเงื่อนไขการชำระเงินที่แข่งขันได้ให้แก่ผู้ซื้อในต่างประเทศ และจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ในกรณีที่ส่งสินค้าไปยังผู้ซื้อแล้วแต่ไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้า นอกจากนี้ ผู้ส่งออกยังสามารถใช้กรมธรรม์ EXIM ๔ SMEs เป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินได้โดยการโอนสิทธิการรับค่าชดเชยสินไหมทดแทนให้แก่ธนาคารผู้ให้กู้</p>	<p>- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บริการให้แก่ลูกค้า อาทิ</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ จัดให้ความรู้ความเข้าใจกับสภาผู้ขนส่งสินค้าทางเรือจำนวน ๒ ครั้ง และสมาคมพ่อค้าผ้าไทย จำนวน ๑ ครั้ง ■ ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริการประกันการส่งออกแก่ <ul style="list-style-type: none"> - ผู้เข้าร่วมโครงการ “Smart Exporter: ผู้ส่งออกอัจฉริยะ” - เจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร - เจ้าหน้าที่ Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ - ลูกค้าของธนาคารนครหลวงไทย ■ ให้ความรู้ด้านการส่งออกแก่ผู้ประกอบการพม่า ในการฝึกอบรมเรื่อง “Managing a Competitive Export Business” ตามโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจจิรวดี-เจ้าพระยา-แม่น้ำโขง (ACMECS) ■ ออกบูธงานเพื่อประชาสัมพันธ์บริการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือ กระทรวงการคลังและหนังสือพิมพ์กรุงเทพฯธุรกิจ ธนาคารทหารไทย สำนักงานผู้แทนการค้าต่างประเทศ และกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ■ ให้ความรู้เกี่ยวกับบริการประกันการส่งออกให้กับผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปเข้าร่วมงาน Mechanical Component & Materials Technology Expo ณ ประเทศอังกฤษ และประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ■ ให้ความรู้เกี่ยวกับบริการประกันการส่งออก และการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าให้กับผู้ประกอบการส่งออก ในการฝึกอบรมเรื่องการบริหารความเสี่ยงด้านการส่งออกสำหรับ SMEs 	<p>ณ สิ้นเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ ธสน. ได้จัดสรรวงเงินเพื่อสนับสนุนบริการประกันการส่งออกทั้งที่ ธสน. ให้ตรงแก่ผู้ส่งออกและผ่านธนาคารพาณิชย์ เป็นวงเงินรวม ๑๗,๓๒๑ ล้านบาท โดยเป็นวงเงินที่อนุมัติและเซ็นสัญญาแล้วในช่วงเดือนมกราคม-ตุลาคม ๒๕๕๓ จำนวน ๔,๒๖๖ ล้านบาท</p>	<p>เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๒ ธสน. ได้รับเงินเพิ่มทุนจำนวน ๕,๐๐๐ ล้านบาท จากกระทรวงการคลัง</p>

นโยบาย รัฐบาล/ มติ ครม. ที่ เกี่ยวข้อง	แผนงาน/โครงการ/ มาตรการ (ชื่อแผนงาน/ โครงการ/มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินการ (ระบุนายละเอียดกระบวนการ/ขั้นตอนที่ต้อง ดำเนินการก่อนเริ่มต้นดำเนินการตามแผนงาน/ โครงการ/มาตรการ)	สถานการณ์ดำเนินงาน (ระบุนวันที่เริ่มดำเนินการ ความก้าวหน้าการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค)	ผลการดำเนินงาน (ผลผลิตที่เกิดขึ้น เชิงปริมาณ และ เชิงคุณภาพ)	ผลการ เบิกจ่าย
			<p>๓) โครงการประกันการส่งออกผ่านธนาคารพาณิชย์ ธสน. ได้ขยายบริการประกันการส่งออกผ่านธนาคารพาณิชย์ เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระสินค้าให้แก่ผู้ส่งออกที่เป็นลูกค้าของธนาคารพาณิชย์ที่ ธสน. ร่วมมือด้วย เพื่อช่วยให้ลูกค้าของธนาคารพาณิชย์มีความมั่นใจที่จะค้าขายหรือเสนอเงื่อนไขการชำระเงินที่ผ่อนปรนและแข่งขันได้ไม่ว่าจะในตลาดการค้าหลักหรือตลาดใหม่ รวมทั้งมั่นใจที่จะเริ่มต้นค้าขายกับผู้ซื้อรายใหม่ โดยผู้ส่งออกไม่ต้องกังวลว่าจะไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้าจากผู้ซื้อในต่างประเทศ อันเนื่องมาจากสาเหตุทางการค้าหรือการเมือง นอกจากนี้ ความร่วมมือของสองธนาคารจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งลูกค้าของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจส่งออก นอกจากได้รับความคุ้มครองความเสี่ยงทางการค้าแล้ว ลูกค้าของธนาคารพาณิชย์ยังได้ประโยชน์จากการใช้บริการประกันการส่งออกของ ธสน. เป็นเครื่องมือบริหารจัดการด้านการเงินโดยใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ได้อีกด้วย ขณะเดียวกันธนาคารพาณิชย์สามารถพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อได้ง่ายขึ้น เนื่องจากสามารถหักมูลค่าของหลักประกันออกจากราคาตามบัญชีของลูกหนี้ก่อนการกันเงินสำรองได้ ๗๕% ของหนังสือรับประกันตามเกณฑ์ ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด</p>	<p>- ศึกษาและพัฒนาการขยายบริการประกันการส่งออกในรูปแบบอื่น โดยลงนาม Reinsurance Agreement กับองค์กรรับประกัน Nippon Export and Investment Insurance (NEXI) เพื่อให้บริการแก่ลูกค้ากลุ่มบริษัทญี่ปุ่นที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย และได้บรรยายให้ความรู้กับบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย ๑ ครั้ง จำนวน ๖๐ ราย นอกจากนี้ยังได้ลงนาม Reinsurance Agreement สำหรับการประกันการส่งออก (Export) ฉบับใหม่ ปี ๒๐๑๐ ร่วมกับ Reinsurer จำนวน ๒ บริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบัน ธสน. ลงนาม Reinsurance Agreement สำหรับบริการรับซื้อสิทธิเรียกร้อง (Domestic) กับ Reinsurer เป็นที่เรียบร้อยแล้ว</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ อยู่ระหว่างพัฒนารูปแบบการรับประกันผ่าน Broker เพื่อเพิ่มช่องทางในการเพิ่มฐานลูกค้ารับประกันการส่งออกจากผู้ส่งออกที่ผ่านธนาคารพาณิชย์ - ร่วมมือกับสถาบันการเงิน อาทิ <ul style="list-style-type: none"> ■ ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือกับสถาบันการเงิน (เป็นกรอบความร่วมมือกว้าง) จำนวน ๑๐ แห่ง และต่อมาได้ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือกับสถาบันการเงิน (สำหรับรายละเอียดในการปฏิบัติงาน) จำนวน ๖ แห่ง ประกอบด้วย กรุงเทพ กสิกรไทย อิสลามแห่งประเทศไทย กรุงศรีอยุธยา กรุงเทพ และทหารไทย ■ อยู่ระหว่างการเจรจาหรือกับธนาคารกรุงเทพ และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานระหว่างกันให้มีความสะดวกมากขึ้น ■ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงการให้บริการประกันการส่งออกระหว่าง ธสน. กับ ธ.อมสินเมื่อวันที่ ๒๔ มิ.ย. ๕๓ ■ อยู่ระหว่างการหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการประกันการส่งออกแก่เจ้าหน้าที่ธนาคารไทยพาณิชย์ และเตรียมจัดสัมมนาให้แก่ลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ ■ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ธนาคารเอชเอสบีซี (ประเทศไทย) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้หารือเกี่ยวกับรายละเอียดของความร่วมมือภายใต้บริการประกันการส่งออก ■ ธนาคารทหารไทยอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้และโอกาสทางการตลาดสำหรับบริการใหม่ของธนาคารทหารไทยที่จะเกิดขึ้นภายใต้การถือกรรมสิทธิ์ Bank Policy กับ ธสน. ■ อยู่ระหว่างการหารือเกี่ยวกับสาระสำคัญและรูปแบบการรับประกัน แบบ Bank Policy ของธนาคารกสิกรไทย ■ อยู่ระหว่างการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานภายใต้บริการการส่งออกแบบ EXIMSURE ระหว่าง ธสน. กับธนาคารมิซูโฮ (ประเทศไทย) ■ ให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ของธนาคารที่เซ็น MOU รวม ๖๓ ครั้ง ■ ธสน. ร่วมกับธนาคารพันธมิตร ๙ แห่ง ได้แก่ กรุงเทพ กสิกรไทย ไทยพาณิชย์ ทหารไทย กรุงเทพ กรุงศรีอยุธยา นครหลวงไทย ออมสิน อิสลามแห่งประเทศไทย จัดงาน EXIMSurance Alliance Fair โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์บริการประกันการส่งออก และกระชับความสัมพันธ์กับธนาคารพันธมิตร 		

นโยบายรัฐบาล/มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	แผนงาน/โครงการ/มาตรการ (ชื่อแผนงาน/โครงการ/มาตรการ/วงเงินดำเนินการ)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินการ (ระบุรายละเอียดกระบวนการ/ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการก่อนเริ่มต้นดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/มาตรการ)	สถานการณ์ดำเนินงาน (ระบุวันที่เริ่มดำเนินการ ความก้าวหน้าการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค)	ผลการดำเนินงาน (ผลผลิตที่เกิดขึ้น เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ)	ผลการเบิกจ่าย
	๙. บริการประกันการส่งออกระยะกลางและระยะยาว	ธสน.	เป็นบริการรับประกันความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระเงินตามสัญญาสำหรับการส่งออกสินค้าหรือบริการจากประเทศไทย รวมถึงการให้สินเชื่อจากสถาบันการเงินที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ซึ่งมีระยะเวลาการชำระเงินหรือระยะสัญญาไม่เกิน ๕ ปี โดยผู้เอาประกันจะได้รับชดเชยค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่ไม่ได้รับชำระเงินตามสัญญา ซึ่งมีสาเหตุมาจากความเสี่ยงทางการค้าและความเสี่ยงทางการเมืองโดยมีอัตราการชดเชยสูงสุดถึงร้อยละ ๙๐ ของมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ ธสน. ยังให้ความคุ้มครองความเสียหายในช่วงก่อนการส่งออก (Production period) อีกด้วย	ธสน. ประชาสัมพันธ์บริการประกัน การส่งออกระยะกลางและระยะยาว แก่นักธุรกิจไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ นักธุรกิจไทยคำนึงถึงความสำคัญของการรับประกันความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานพันธมิตร เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการดังกล่าว และจะพัฒนาบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น	ณ สิ้นเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ ธสน. ได้จัดสรรวงเงินเพื่อสนับสนุนบริการประกันการส่งออกระยะกลางและระยะยาวเป็นวงเงินรวม ๑๙๗ ล้านบาท	ธสน. ใช้เงินงบประมาณของธสน. ในการดำเนินการ
๔. นโยบายเศรษฐกิจ ๔.๒ นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ๔.๒.๔ การตลาด การค้า และการลงทุน ๔.๒.๔.๖ ส่งเสริมการลงทุนในภาคเกษตรอุตสาหกรรมและบริการที่ไทยมีศักยภาพ โดยเฉพาะสินค้าอาหารและบริการฮาลาล อุตสาหกรรมภาพยนตร์ สินค้าและบริการที่ใช้นวัตกรรมและภูมิปัญญา การลงทุนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสนับสนุนการลงทุนในต่างประเทศในสาขาที่ผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพ และสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ	๑๐. โครงการสนับสนุนการลงทุนในต่างประเทศและการส่งออกสินค้าทุนและบริการ	ธสน.	ธสน. ได้ให้บริการสินเชื่อประเภทเงินกู้ระยะยาว รวมทั้งการออกหนังสือค้ำประกันแก่นักธุรกิจไทยเพื่อสนับสนุนการส่งออก สินค้า ทุน การลงทุน และการประกอบธุรกิจบริการของนักธุรกิจไทยที่เข้าไปทำธุรกิจในต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนให้นักลงทุนไทยไปลงทุนต่างประเทศมากขึ้น และเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของนักธุรกิจไทย ให้สามารถเสนอขายสินค้าทุนและบริการต่างๆ เช่น งานรับเหมาก่อสร้าง งานติดตั้งเครื่องจักร ธุรกิจร้านอาหารไทยในต่างประเทศ ธุรกิจบริการ ฯลฯ ตลอดจนการส่งเสริมการขยายการลงทุนในต่างประเทศเพื่อใช้ปัจจัยการผลิตที่ถูกกว่า และเพื่อประโยชน์ในการตลาด เช่น การสนับสนุนโครงการ Factory Relocation เพื่อใช้โอกาสแรงงานวัตถุดิบ และสิทธิพิเศษทางการส่งสินค้าออกไปต่างประเทศในการผลิตสินค้าสำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้ แรงงานสูง (labour – intensive) และเพื่อขยายการส่งออก เชิงรุกด้วยการลดกำแพงภาษีและการกีดกันทางการค้า ในประเทศที่มีตลาดขนาดใหญ่		ณ สิ้นเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ ธสน. ได้จัดสรรวงเงินสินเชื่อโครงการระหว่างประเทศให้แก่กลุ่มทุนไทยเป็นวงเงินรวม ๓๕,๒๗๙ ล้านบาท โดยเป็นวงเงินที่อนุมัติและเซ็นสัญญาแล้วในช่วงเดือนมกราคม-ตุลาคม ๒๕๕๓ จำนวน ๑๓,๐๔๖ ล้านบาท	ธสน. ใช้เงินงบประมาณของธสน. ในการดำเนินการ

นโยบายรัฐบาล/มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	แผนงาน/โครงการ/มาตรการ (ชื่อแผนงาน/โครงการ/มาตรการ/วงเงินดำเนินการ)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินการ (ระบุรายละเอียดกระบวนการ/ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการก่อนเริ่มต้นดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/มาตรการ)	สถานการณ์ดำเนินงาน (ระบุวันที่เริ่มดำเนินการ ความก้าวหน้าการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค)	ผลการดำเนินงาน (ผลผลิตที่เกิดขึ้น เติบโตปริมาณ และเชิงคุณภาพ)	ผลการเบิกจ่าย
	๑๑. โครงการประกันความเสี่ยงการลงทุน	ธสน.	เป็นบริการรับประกันความเสี่ยงทางการเมืองจากการที่โครงการลงทุนของผู้เอาประกันได้รับความเสียหายจากการดำเนินนโยบาย กฎระเบียบหรือการดำเนินการใดๆของรัฐบาลประเทศที่ผู้เอาประกันไปลงทุนตลอดจนภัยทางการเมือง ซึ่งมีผลกระทบใน ทางลบต่อโครงการลงทุนและความสามารถในการชำระคืนเงินกู้ของผู้เอาประกัน ทั้งนี้ ธสน. สามารถให้ความคุ้มครองได้ทั้งในส่วนของ ผู้ถือหุ้น (Equity) และในส่วนของเงินกู้ (Loan) โดยมีอัตราการชดเชยความเสียหายสูงสุดร้อยละ ๙๐ ของมูลค่าความเสียหาย ที่เกิดขึ้น	ธสน. ประชาสัมพันธ์โครงการประกันความเสี่ยงการลงทุน แก่นักธุรกิจไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ นักธุรกิจไทย คำนึงถึงความสำคัญของการรับประกันความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานพันธมิตร เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการดังกล่าว และจะพัฒนาบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น	ณ สิ้นเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ ธสน. ได้จัดสรรวงเงินเพื่อสนับสนุนบริการประกันความเสี่ยงการลงทุน เป็นวงเงินรวม ๘๕๐ ล้านบาท	ธสน. ใช้เงินงบประมาณของธสน. ในการดำเนินการ
<p>๔. นโยบายเศรษฐกิจ</p> <p>๔.๓ นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ</p> <p>๔.๓.๗ พัฒนากิจการพาณิชย์นาวีและโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำโดยเฉพาะการพัฒนาการให้บริการของท่าเรือแหลมฉบังให้มีมาตรฐานเป็นท่าเรือที่ทันสมัยระดับโลก พัฒนาการขนส่งชายฝั่ง และการขนส่งทางน้ำภายในประเทศและระหว่างประเทศให้เชื่อมโยงกับระบบขนส่งอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มสัดส่วนการขนส่งทางน้ำให้มากขึ้น</p>	๑๒. โครงการสนับสนุนกิจการพาณิชย์นาวี	ธสน.	ให้สินเชื่อประเภทเงินกู้ระยะยาวแก่ผู้ประกอบการพาณิชย์นาวี เพื่อซื้อเรือใหม่และเรือเก่า หรือเพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงเรือที่มีอยู่ เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนกิจการพาณิชย์นาวี และช่วยแก้ปัญหาขาดดุลบัญชีเดินสะพัด โดยการเพิ่มรายได้ภาคบริการ และลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศในบริการขนส่งทางทะเล รวมทั้งสนับสนุนบริการที่อำนวยความสะดวกแก่การค้าระหว่างประเทศของไทย		ณ สิ้นเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ ธสน. ได้จัดสรรวงเงินสินเชื่อ พ า นิ ช ย น า วิ ไ ห้ แ ก่ ผู้ประกอบการเป็นวงเงินรวม ๓,๓๑๑ ล้านบาท โดยเป็นวงเงินที่อนุมัติและเซ็นสัญญาแล้วในช่วงเดือนมกราคม-ตุลาคม ๒๕๕๓ จำนวน ๕๔๔ ล้านบาท	ธสน. ใช้เงินงบประมาณของธสน. ในการดำเนินการ

นโยบายรัฐบาล/มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	แผนงาน/โครงการ/มาตรการ (ชื่อแผนงาน/โครงการ/มาตรการ/วงเงินดำเนินการ)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินการ (ระบุนายละเอียดกระบวนการ/ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการก่อนเริ่มต้นดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/มาตรการ)	สถานการณ์ดำเนินงาน (ระบุวันที่เริ่มดำเนินการ ความก้าวหน้าการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค)	ผลการดำเนินงาน (ผลผลิตที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ)	ผลการเบิกจ่าย
<p>๗ . การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ</p> <p>๗.๑ พัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน ในทุกมิติและทุกระดับ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีและการเคารพซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดเสถียรภาพความมั่นคง และความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของภูมิภาค โดยส่งเสริมความร่วมมือในทุกสาขา กับประเทศเพื่อนบ้าน ภายใต้กรอบความร่วมมือ อนุภูมิภาคต่างๆ และเร่งแก้ไขปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านโดยสันติวิธีบนพื้นฐานของสนธิสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- ๑๙ มี.ค. ๓๙ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการให้สินเชื่อของ ธสน. โครงการสร้างสนามบินนานาชาติ มณฑลทะเลี สหภาพพม่า วงเงิน ๑๕๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ</p> <p>- ๒๓ ก.ค. ๔๕ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการให้สินเชื่อของ ธสน. โครงการพัฒนา Hulhumale สาธารณรัฐมัลดีฟส์ให้เป็นที่พักอาศัย โรงงานและศูนย์ธุรกิจ วงเงิน ๓๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ</p> <p>- ๘ มิ.ย. ๔๗ คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ ธสน. ให้เงินกู้ในการซื้อเครื่องจักรและพัฒนาประเทศแก่รัฐบาลสหภาพพม่า ในวงเงิน ๔,๐๐๐ ล้านบาท</p> <p>- ๘ ส.ค. ๔๙ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) จัดหาเงินกู้จาก ธสน. เพื่อให้กู้แก่ประเทศกัมพูชาเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนินโครงการพัฒนาถนนสาย ๖๗ (อันลองเวง-เสียมราฐ) ระยะทาง ๑๓๑ กม. วงเงิน ๑,๓๐๐ ล้านบาท</p>	<p>๑๓. โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้านและประเทศเป้าหมาย</p>	<p>ธสน.</p>	<p>ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้านและประเทศเป้าหมายในลักษณะที่มีเงื่อนไขผ่อนปรน เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้านและประเทศเป้าหมาย ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศดังกล่าว โดยเชื่อมโยงกับ การซื้อสินค้าหรือใช้บริการจากประเทศไทย</p>		<p>ณ สิ้นเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ ธสน. ได้ให้การสนับสนุนทางการเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้านและประเทศเป้าหมายเป็นวงเงินรวม ๕,๑๔๑ล้านบาท ได้แก่ ประเทศพม่า ๓,๔๓๖ ล้านบาท กัมพูชา ๑,๓๐๐ ล้านบาท และมัลดีฟส์ ๔๐๕ ล้านบาท</p>	<p>ธสน. ได้รับการชดเชยจากรัฐบาลตามมาตรา ๒๓ ของ พรบ. ธสน. พ.ศ. ๒๕๓๖ ในกรณีที่เกิดความเสียหายจากการดำเนินงานธุรกิจ เนื่องจากการให้กู้ใน ๓ โครงการดังกล่าว</p>

หมายเหตุ:

๑. ข้อมูลเริ่มตั้งแต่วันที่ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบายต่อรัฐสภา (๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑)
๒. จัดทำเป็น Microsoft Word
๓. ใช้ตัวอักษร TH SarabunIT๙ ขนาด ๑๔

ผู้รับผิดชอบในการรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี:

ชื่อ นางปิยรัตน์ สุนทรพงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

หน่วยงาน ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank)

โทรศัพท์ ๐-๒๒๗๑-๓๗๐๐ ต่อ ๒๗๐๓ โทรสาร ๐-๒๖๑๗-๒๒๖๖

E-mail piyarats@exim.go.th